

KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG MASSACHUSETTS
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÁC VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG



Department of Agricultural Resources

251 Causeway Street, Suite 500, Boston, MA 02114
617 -626-1700 fax: 617-626-1850 www.mass.gov/agr



BẢN TIN THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG
KIỂM SOÁT MUỖI VÀ BỌ VE

Phun thuốc trừ sâu thương mại để diệt muỗi và bọ ve có an toàn không?

Khi việc sử dụng thuốc trừ sâu được thực hiện đúng cách và cẩn thận thì mức độ rủi ro sẽ giảm đáng kể; tuy nhiên, tất cả các loại thuốc trừ sâu cho dù là tổng hợp hay hữu cơ, thì về cơ bản đều có thể có rủi ro nào đó. Do đó, việc sử dụng thuốc trừ sâu phải thận trọng. Độc tính có thể khác nhau giữa các sản phẩm thuốc trừ sâu, và mỗi cá nhân có thể bị ảnh hưởng khác nhau ở cùng một mức phơi nhiễm. Mặc dù thường có rủi ro tối thiểu cho người và vật nuôi, nhưng bạn nên thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro để tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Tôi có thể xử lý muỗi và bọ ve trên khu nhà của mình không?

Có. Bạn có thể xử lý khu nhà của mình chống muỗi và bọ ve bằng thuốc trừ sâu nếu bạn làm theo nhãn một cách cẩn thận. Tuy nhiên, nó làm cho bạn tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm trong quá trình sử dụng. Việc bảo quản thuốc trừ sâu xung quanh nhà không đúng cách và không an toàn sẽ gây ra các mối nguy hiểm khác. Nếu bạn quyết định xử lý khu nhà của mình chống muỗi và bọ ve, hãy tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia và cẩn thận làm theo tất cả các hướng dẫn trên nhãn bao gồm thời gian, địa điểm xử lý, tỉ lệ sử dụng sản phẩm, thiết bị bảo hộ cá nhân, và tần suất. Hãy tự trang bị kiến thức để đảm bảo bạn tự bảo vệ mình và bảo quản sản phẩm một cách an toàn.

Người xử lý muỗi và bọ ve có cần phải có giấy phép không?

Có. Nếu một người phun thuốc trừ sâu với một loại thuốc trừ sâu đã được đăng ký với Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts trên khu nhà không phải của họ thì họ phải có giấy phép phun thuốc trừ sâu của Sở Tài Nguyên Nông Nghiệp Massachusetts (“Sở”). Để xin giấy phép, một cá nhân phải tham gia một kỳ thi và tham gia các đơn vị bài học giáo dục thường xuyên để duy trì giấy phép.

Tôi có thể giảm thiểu việc tiếp xúc với các ứng dụng thuốc trừ sâu không?

Có. Để giảm thiểu phơi nhiễm và khả năng xảy ra các vấn đề liên quan đến sức khỏe do sử dụng thuốc trừ sâu, Sở khuyến cáo đóng cửa sổ và di chuyển tất cả đồ đạc và đồ chơi trên bãi cỏ ra khỏi sân. Mặc dù thuốc trừ sâu sẽ không trôi dạt vào bất kỳ khu vực nào không phải mục tiêu, nhưng nếu lo ngại, bạn có thể rửa sạch bất kỳ thứ gì trong sân mà bạn không thể di chuyển. Trong và ngay sau khi phun thuốc, điều quan trọng là phải giữ người khác, nhất là trẻ em và vật nuôi tránh xa khu vực đang phun thuốc trừ sâu. Chờ cho đến khi sản phẩm khô trước khi vào khu vực.

Các sản phẩm kiểm soát muỗi/bọ ve được sử dụng như thế nào?

Việc phun thuốc diệt muỗi và bọ ve có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều thiết bị phun khác nhau để phun thuốc trừ sâu. Các phương pháp phổ biến nhất được công nhân phun thuốc có giấy phép sử dụng là máy thổi sương có động cơ đeo sau lưng, trông rất giống máy thổi lá, bình phun đeo lưng có bơm tay, hoặc máy phun thủy lực (loại thường dùng để phun cây và/hoặc bãi cỏ). Họ cũng có thể sử dụng các sản phẩm dạng hạt, được áp dụng bằng tay hoặc dụng cụ rắc tay. Thuốc trừ sâu dạng hạt thường được áp dụng cho vòng ngoài của khu nhà. Bọ ve thường được tìm thấy trong lá rụng, do đó việc áp dụng thuốc dạng hạt ở những khu vực này sẽ mang lại hiệu quả tồn tại lâu hơn.

Công nhân phun thuốc giảm thiểu việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu bằng cách nào?

Công nhân phun thuốc có nhiều cách để giảm thiểu tình trạng trôi dạt/tiếp xúc của cư dân, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Tránh phun thuốc khi trời có gió mạnh để tránh bị trôi dạt.
- Tìm kiếm xung quanh khu nhà và bất kỳ khu nhà lân cận nào để tìm những đồ vật nhạy cảm, như đồ chơi không được che chắn và đồ đạc trên bãi cỏ, trước khi phun.
- Đảm bảo đóng bất kỳ cửa sổ nào.

- Đảm bảo rằng vật nuôi ở trong nhà.
- Phun vào khu vực cần xử lý từ ngoài vì để tránh phun sang các khu nhà tiếp giáp.

Tôi có thể được công ty thông báo trước khi sử dụng thuốc trừ sâu không?

Có. Nếu bạn yêu cầu được thông báo trước khi phun thuốc, Sở khuyến cáo công ty nên làm như vậy. Thông báo này sẽ cho phép bạn có thời gian chuẩn bị cho (những) lần phun. Bạn cũng có thể sử dụng thông báo này để liên hệ với các hàng xóm có quan ngại.

Tôi có phải thông báo cho (những) người hàng xóm của tôi rằng một công ty đang phun thuốc trừ sâu cho khu nhà của tôi không?

Sở khuyến cáo bạn nên thông báo cho (những) người hàng xóm của mình nhưng điều đó là không bắt buộc. (Những) người hàng xóm của bạn có thể muốn đi dời đồ chơi và đồ đạc trong bãi cỏ trong quá trình phun thuốc và đóng cửa sổ của họ. Họ cũng có thể có những quan ngại hoặc thắc mắc liên quan đến việc phun thuốc mà họ có thể giải quyết với công nhân phun thuốc. Ngoài ra, công nhân phun thuốc có thể hỏi liệu họ có thể đứng trên khu nhà lân cận và phun vào khu nhà của bạn để giảm thiểu trôi dạt vào khu nhà tiếp giáp hay không.

Tại sao cây của tôi lại được xử lý muối/bọ ve?

Phun thuốc diệt muỗi và bọ ve có thể được áp dụng cho cây/cây bụi nằm dọc ranh giới khu nhà của bạn. Mục tiêu của các biện pháp xử lý này là tiêu diệt muỗi/bọ ve tiếp xúc với lá cây sau khi quá trình xử lý thực tế hoàn tất. Điều này có thể làm tăng số lượng muỗi/bọ ve bị tiêu diệt và thời gian hiệu quả của việc xử lý.

Nếu tôi có thắc mắc hoặc gặp vấn đề thì sao?

Sở quy định việc sử dụng thuốc trừ sâu ở Massachusetts. Việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng với hướng dẫn trên nhãn là vi phạm cả luật pháp liên bang và tiểu bang. Tất cả công nhân phun thuốc trừ sâu thương mại phải có Giấy Phép Phun Thuốc Trừ Sâu hợp lệ do Sở cấp. Người tiêu dùng nên kiểm tra để đảm bảo rằng công nhân phun thuốc đã được cấp phép hoặc chứng nhận. Nếu bạn nghi ngờ rằng công nhân phun thuốc không có giấy phép hoặc đã xảy ra việc sử dụng sai mục đích, vui lòng liên hệ với Sở. Nếu bạn có thêm bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về thuốc trừ sâu hoặc việc sử dụng thuốc trừ sâu, bạn nên liên hệ với công ty trồng cây/cây bụi hoặc bạn có thể liên hệ với những nơi sau đây:

Cơ Quan Thực Thi Quy Định về Thuốc Trừ Sâu Massachusetts: (508)281-6785

Trung Tâm Thông Tin Thuốc Trừ Sâu Quốc Gia EPA: (800) 858-7378

Trung Tâm Thông Tin Chất Độc Massachusetts: (617) 232-2120

Sở Y Tế/Cục Sức Khỏe Môi Trường (617) 624-5757

Nếu bạn gặp vấn đề về hợp đồng với một công ty, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng của Bộ Trưởng Tư Pháp Massachusetts theo số (617) 727-8400 hoặc Cục Cải Thiện Kinh Doanh theo số (617) 426-9000 và (413)734-3114.

Tháng 4, 2021